

ด่วนที่สุด
ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๖๑๕๓



ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้าง การรับรู้ถึงนโยบายและผลการดำเนินงานให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ

ดังนั้น จังหวัดกระบี่จึงขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อเผยแพร่ผลงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกกลุ่ม องค์กรภายในของจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๘

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
เลขที่ ๐๕๒๖
วันที่ ๐๖.๖.๖๖
เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๔/๕๖๖๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงนโยบายและผลการดำเนินงานให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อเผยแพร่ผลงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกกลุ่ม องค์กรภายในของจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



QR Code สื่อประชาสัมพันธ์ อถล.

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายภิเชก มีทอง โทรศัพท์ ๐๘๐-๐๖๙๒๖๗